

GIÁNG SINH YÊU THƯƠNG

Giáng Sinh lại sắp về với tất cả mọi người. Mùa Giáng Sinh là mùa của trao tặng, Chúa Cha đã tặng cho nhân loại Thánh Tử Giêsu, người Con yêu dấu và độc nhất của Người. Quà tặng của Thiên Chúa chính là Tình Yêu và Sẻ Chia.

Lời đầu tiên, chúng con xin được gửi quà tặng của Thiên Chúa tới quý Hội.... Kính chúc quý Hội.... có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống, nguyện xin Chúa ban muôn ơn lành xuống trên quý Hội.... để quý Hội... ngày một thăng tiến hầu có điều kiện để giúp đỡ người nghèo và những hoàn cảnh khó khăn.

Chúng con thật sự cảm phục trước tấm lòng bao dung và rộng lượng của quý Hội vì đã yêu thương và giúp đỡ chúng con trong thời gian qua. Thế nhưng, thưa quý Hội.. người nghèo có lẽ sẽ còn mãi và họ cần đến những bàn tay rộng lượng giúp đỡ họ, để họ có được cuộc sống ít nhất là như một con người.

Quà Tặng Người Nghèo Mùa Giáng Sinh năm nay chúng con dự định không chỉ bằng những gói mì, bịch gạo, chăn mền...mà còn bằng cả sự yêu thương chân thành mà mỗi người trao cho nhau. Bởi lẽ, chúng con nghĩ ám áp không phải ngồi trong phòng bật máy sưởi, mà là nằm trong vòng tay yêu thương của người thân, của ân nhân và của tình người. Ấm áp không phải khi họ quần thật nhiều mền trong người, mà là sự chăm sóc tận tình của người khác dành cho bạn. Ấm áp không phải khi họ ngồi bên đống lửa cháy bùng, mà là khi họ được ngồi bên cạnh người mình thương mến. Ấm áp không phải nằm phơi mình dưới nắng nóng, mà là lời khích lệ động viên chân thành của rất nhiều người trong đó có quý Hội dành cho họ. Ấm áp không phải khi mặc một lúc hai hay ba lớp áo cho họ, mà là khi một ai đó để ý đến họ và chia sẻ khó khăn với họ. Ấm áp không phải khi chúng ta nghe họ nói “ấm quá”, mà là khi có người thì thầm với họ: “Có lạnh không?” Ấm áp không phải khi chúng ta dùng hai tay xuyt xoa, mà là tay ai kia khẽ nắm lấy bàn tay họ. Ấm áp không phải khi người nghèo đội được chiếc mũ len, mà là khi đầu họ được dựa vào một bờ vai tin cậy.

Hãy truyền cho anh chị em mình là những người phong cùi, những người nghèo sự ấm áp của tình yêu thương, sự quan tâm, lòng nhân ái, lòng quảng đại bao dung, lời khích lệ động viên, cách nói dịu dàng và sẵn sàng chia sẻ. Những hình ảnh dưới đây nói lên tấm lòng sẻ chia từ bên kia nửa vòng trái đất. Tình Thương không phân biệt màu da, tôn giáo, quốc tịch và biên giới. Thật đáng trân trọng.

Để thực hiện trọn vẹn lời Di Chúc của Chúa, Chúng con đã kêu gọi mọi thành phần dân Chúa, trong nước cũng như ngoài nước, hy sinh phần mình để có một chút gì đó làm quà tặng người nghèo Mùa Giáng Sinh. Chúng con cũng kêu gọi và gửi thư xin quý Hội “Vòng Tay Nhân Ái”, “Hội Những Người Thầm Lặng”, khác nữa thương và giúp đỡ cho người nghèo Trại Phong Quỳnh Lập.

Quả thật, nếu người nghèo được quý Hội... thương và rộng lượng giúp đỡ thì đó thật sự là điều rất đáng quý. Chúng con cũng chỉ là những người “Trung Gian”, người nối dài vòng tay nhân ái của quý Hội... để mang niềm vui và sự động viên khích lệ đến cho người nghèo. Như thế, chúng con cũng cảm thấy hạnh phúc vì người nghèo và những cụ già neo đơn cảm thấy mình được quan tâm, yêu thương và nâng đỡ. Ước mong có nhiều người có lòng quảng đại thì tình người sẽ đẹp biết mấy.

Nguyện xin Chúa là Cha giàu lòng nhân ái, yêu thương chúc lành cho quý Hội và cho công việc bác ái của chúng ta. Chúc quý Hội và gia đình mọi sự bình an của Chúa.

Thay mặt Trại Phong Quỳnh Lập- Nghệ An

Con Nữ tu Mr- X Nguyễn Thị Nguyễn